



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบรรจุแต่งตั้งและทะเบียนประวัติ โทร. 02-6182323 ต่อ 1309,1316

ที่ นร 0203.04/ 1 1460

วันที่ 29 มิถุนายน 2552

เรื่อง ขอส่งวารสาร กบข.

เรียน ผอ.สำนัก , ผอ.กอง และหัวหน้าหน่วยงาน

ด้วยสำนักงาน กบข. ได้จัดส่งข่าว กบข. จำนวน 2 ข่าว ให้ กปส. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการในสังกัดได้ทราบ รายละเอียดดังแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. ในสังกัดได้ทราบต่อไป

(นางวนิดา ชัยประภา)

ร.อกจ.

เรียน กรมประชาสัมพันธ์ 026182376

กบข.เตรียมความพร้อมจัดงานประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2552

กบข. เตรียมความพร้อม จัดงานประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2552 พร้อมเชิญผู้แทนสมาชิกทั่วประเทศกว่า 500 คน เพื่อสรุปผลการดำเนินงานและร่วมแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะ

นางสาววริษา ว่องปรีชา รองเลขาธิการสายบริหารงานสมาชิก รักษาการ เลขาธิการ คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมการจัดงานประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก กบข. ประจำปี 2552 ว่า ในปีนี้ กบข. กำหนดจัดการประชุมใหญ่ขึ้นในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2552 ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00น. โดยมีผู้แทนสมาชิกจากทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้นกว่า 500 คน การประชุมใหญ่นี้ถือเป็นการดำเนินกิจกรรมที่สำคัญอย่างยิ่งของ กบข. กิจกรรมหนึ่งที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ฐานะการเงินและการจ่ายเงินของกองทุน พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้แทนสมาชิกแสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อคณะกรรมการ กบข. จะได้นำมาพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานของ กบข. ต่อไป นอกจากนี้ กบข. ยังจะได้รายงานเกี่ยวกับผลสรุปการตรวจสอบของคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อตรวจสอบการดำเนินงานของ กบข. ที่ผ่านมาก่อที่ประชุมด้วย

สำหรับในวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2552 หรือก่อนวันจัดงาน กบข. ยังได้มีการจัดบรรยายให้แก่ผู้แทนสมาชิก ในหัวข้อ "วิธีการอ่านงบการเงิน" และหัวข้อ "ข้อเท็จจริงการบริหารเงิน กบข." ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้แทนสมาชิกได้เข้าใจถึงรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินสำหรับสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เปรียบเทียบกับปี 2550 ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมถึงเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในประเด็นต่างๆ ที่สมาชิกสงสัยหรือไม่เข้าใจ

ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก กบข. โทร. 1179 กด 6 member@gpf.or.th / www.gpf.or.th

เขียน กรมประชาสัมพันธ์ 026182376

ปลัดคลังฯ เผยการจัดงานประชุมใหญ่ กบข. ปีนี้มีผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมกว่า 500 คน

นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า ในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายนนี้ ที่จะถึงนี้ กบข. จะจัดให้มีการประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกประจำปี 2552 ขึ้น ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่เวลา 10.00 - 12.00 น. ซึ่งการจัดงานประชุมใหญ่นี้ดังกล่าวถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ กบข. ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้มีผู้แทนสมาชิกทั้งจากส่วนราชการและผู้แทนสมาชิกจากทุกจังหวัดทั่วประเทศตอบรับการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 533 คน สำหรับวัตถุประสงค์หลักในการจัดงานประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกประจำปีนั้น เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกองทุน ฐานะทางการเงิน และการรับการจ่ายเงินของกองทุนในรอบปีที่ผ่านมาให้กับที่ประชุมได้รับทราบ รวมถึงเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้แทนสมาชิกได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อที่คณะกรรมการ กบข. จะได้นำมาพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานของ กบข. ต่อไป นอกจากนี้ กบข. ยังจะได้รายงานเกี่ยวกับผลการตรวจสอบของคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อการตรวจสอบการดำเนินงานของ กบข. ที่ผ่านมากับที่ประชุมด้วย

นอกจากนี้ นายสถิตย์ยังได้เปิดเผยถึงแนวทางในการบริหารงาน กบข. ต่อจากนี้ว่า "เศรษฐกิจไทยน่าจะปรับตัวดีขึ้น โดยในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้นักภาพเศรษฐกิจโดยรวมน่าจะกลับมาเป็นบวก ซึ่งสอดคล้องกับการผลการดำเนินงานของ กบข. ที่จะปรับไปในทิศทางที่ดีขึ้นตามสถานะเศรษฐกิจ โดยยังคงยึดมั่นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเงินของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ โดยลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้ ล่าสุด การลงทุนของ กบข. ในส่วนที่เป็นเงินของสมาชิก เงินกองกลาง และเงินสมาชิกที่หันสมาชิกภาพ จนถึง ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2552 กลับมาเป็นบวกประมาณร้อยละ 3.35 หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 10,567.70 ล้านบาท โดยมีสินทรัพย์สุทธิ เท่ากับ 326,398.98 ล้านบาท

สำหรับความคืบหน้าในระบบสรรหาเลขาธิการ กบข. คนใหม่นั้น นายสถิตย์เปิดเผยว่า "คณะกรรมการได้มีมติให้เร่งดำเนินการ เพื่อที่จะให้ได้เลขาธิการคนใหม่เข้ามาบริหารงานของ กบข. โดยเร็ว ขั้นตอนก็คือคณะกรรมการชุดก่อนได้ตั้งกรรมการขึ้นมา 2 ชุด ชุดแรก คือ คณะกรรมการคัดสรรบริษัทคัดเลือกผู้บริหาร กับคณะกรรมการคัดสรรเลขาธิการ เป็น 2 ชุดด้วยกัน โดยคุณสมบัติในการคัดเลือกเลขาธิการคนใหม่นั้น ต้องมีความเชี่ยวชาญในการลงทุน และทักษะการสื่อสารสัมพันธ์กับสมาชิกเป็นอย่างดี นอกจากนี้คงต้องมีความเป็นเชื่อมั่นในเรื่องความโปร่งใสในการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ "

ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก กบข. โทร. 1179 กด 6 member@gpf.or.th / www.gpf.or.th